

# MGA TIP PARA MAKAPAGHANDA SA ISANG HURRICANE

Ang mga likas na sakuna tulad ng mga hurricane ay maaaring makapagdulot ng negatibong epekto sa ating kalusugan, kaligtasan at kapaligiran. May iba't ibang mga paraan kung saan maaaring protektahan ng publiko ang kanilang sarili at ang kapaligiran bago pa man dumating ang bagyo.



## Alam mo ba?

Ang panahon ng atlantic hurricane ay nag-uumpisa sa Hunyo 1 at nagtatapos sa Nobyembre 30 ng bawat taon. Ang panahon naman ng pacific hurrican ay mula Mayo 15

## BUMUO NG SUPPLIES KIT

Ang pagkakaroon ng emergency kit para makapaghanda sa mga likas na sakuna, tulad ng mga hurrican, ay napakahalaga. Ang isang basic kit ay kinabibilangan ng mga bagay tulad ng de latang pagkain, mga supply para sa first aid, alternatibong mapagmumulan ng ilaw, at iba pang mga bagay-bagay. Dagdag pa dito, mahalagang magsama rin ng isang galon ng tubig para sa bawat tao at alagang hayop para sa hindi mas bababa sa tatlong araw.

## BUMUO NG ISANG PLANO PARA SA PAMILYA

Ang pagbubuo ng isang emergency plan na kinabibilangan ng lahat ng mga miyembro ng iyong kagyat na pamilya ay isang mabuting paraan para makapagayos bago ang isang bagyo. Maaaring kasama sa plano ang mga alternatibong paraan para maka-ugnayan ang mga miyembro ng pamilya, ano ang dapat gawin

## IHANDA ANG INYONG TAHANAN

Ang mga hurricane ay nagdudulot ng mga di inaasahang pinsala sa mga istruktura, kabilang na ang mga tahanan. Tiyakin na ang mga item tulad ng pintura o mga cleaning agent ay ligtas at nakatabi ng maayos para maiwasan ang pagpapalabas ng mga kemikal at substance, na nakakatulong na mabawasan ang household hazardous waster (HHW) kapag may nagaganap na hurricane.

## ALAMIN KUNG KANINO DAPAT MAKIPAG-UGNAYAN

Mahalaga kung sino ang dapat tawagan kapag may mga emergency. Kung mayroon

## IKALAT ANG BALITA

Tiyakin na ibahagi sa ibang mga kaibigan at kapamilya ang mga mapagkukuhanan ng impormasyon at tulong tungkol sa paghahanda. Maraming tools na available na makakadagdag sa kaligtasan ng mga tao at komunidad.